

หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9
(e-Government Program for Chief Executive Officer : e-GCEO#9)

โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (ทีดีจีเอ)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

ระหว่างวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม ถึงวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในยุคที่สังคมและเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หน่วยงานภาครัฐจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคประชาชน และภาคธุรกิจที่เปลี่ยนไป ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการนำองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัวตลอดเวลา การเป็นผู้นำองค์กรในยุคดิจิทัลจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ และสามารถนำองค์กรให้ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ อีกทั้งยังต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถกำหนดทิศทาง วางยุทธศาสตร์ นโยบายและบริหารจัดการองค์กรให้เปลี่ยนผ่านไปสู่องค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และแผนระดับชาติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy : TDGA) ได้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เพื่อเป็นแกนหลักในการยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรภาครัฐทุกระดับ ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย และสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่เสนอโดยสำนักงานข้าราชการและพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เพื่อให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับมีทักษะความรู้ด้านดิจิทัลที่เพียงพอและพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรดิจิทัล โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นชอบให้ สพร. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (e-Government Program for Chief Executive Officer : e-GCEO) เพื่อเป็นหลักสูตรสำหรับพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐเพื่อการเป็นผู้นำดิจิทัลโดยเฉพาะ และได้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีถึง 8 รุ่นแล้วตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี ซึ่งหลักสูตร e-GCEO นี้ได้ออกแบบขึ้นโดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐเข้าใจถึงทิศทาง นโยบาย และแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างถ่องแท้ อีกทั้งในแต่ละปีสถาบัน TDGA ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีเนื้อหาและแนวทางการเรียนรู้ให้ทันสมัย เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ด้วย นอกจากผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจระหว่างผู้บริหารที่เข้ารับการอบรมด้วยกันเองด้วย ตลอดจนการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้เรียนรู้ เข้าใจถึงบทบาทของการเป็นผู้นำยุคดิจิทัลที่สามารถกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัลที่สอดคล้องกับนโยบาย และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
2. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้รู้จัก เรียนรู้ถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำงานและบริหารจัดการในรูปแบบต่างๆ กฎหมายดิจิทัลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินในยุคดิจิทัล และร่วมกันขับเคลื่อนองค์การภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่ช่วยให้ประชาชนสามารถติดต่อ ใช้บริการของภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสตรวจสอบได้
3. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ และตัวอย่างความสำเร็จจากการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4. เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ องค์กรความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ระหว่างกัน และร่วมกันจัดทำโครงการหรือข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปการทำงานหรือการบริหารราชการในรูปแบบใหม่ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
5. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารผู้เข้าอบรมที่เข้มแข็ง และนำไปสู่ความร่วมมือในการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมกันพัฒนารัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้รวดเร็วขึ้น

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 มีนาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 สัปดาห์ละครึ่งวัน (ทุกวันศุกร์บ่าย)

เวลา 13.30 - 17.30 น. รวม 16 สัปดาห์

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
ครั้งที่ 1 3 มี.ค. 66	13.30- 14.30 น.	พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์ภาครัฐยุคใหม่เพื่อเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล”	ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)
	14.30- 17.30 น.	กิจกรรม Welcome GCEO #9 และสานสัมพันธ์พี่น้อง GCEO การปฐมนิเทศและชี้แจงหลักสูตรโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล การกล่าวต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่ GCEO รุ่นที่ 8 การทำควารู้จักและแนะนำสมาชิก GCEO รุ่นที่ 9	นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สพร.

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
ครั้งที่ 2 10 มี.ค. 66	13.30- 15.30 น.	นโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	ดร.สุพจน์ เตียรุจติ ผู้อำนวยการ สพร.
	15.30- 17.30 น.	บริหารองค์กรและคนในยุค Next Normal	รองศาสตราจารย์ วรากรณ์ สามโกเศศ กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิในสภา พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ
ครั้งที่ 3 16-17 มี.ค. 66	ศึกษาดูงานและกิจกรรมการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบ เครือข่ายสำหรับผู้บริหารระดับสูง ณ ต่างจังหวัด จำนวน 2 วัน 1 คืน		กิจกรรมศึกษาดูงานดำเนินงานโดย TDGA ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา หัวหน้าภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ครั้งที่ 4 24 มี.ค. 66	13.30- 15.30 น.	Session 1: Technology Mega Trends: The future of government technology	นายณัฐพร วุ่นกลิ่นหอม นายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย
	15.30- 17.30 น.	Session 2: Disruptive Innovation for Digital Government	
ครั้งที่ 5 31 มี.ค. 66	13.30- 15.30 น.	Turning Design Thinking into Strategy	ดร.รัชพล โปษยานนท์ ผู้อำนวยการ บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์ค ประเทศไทย และอินโดจีน
	15.30- 17.30 น.	Workshop 1: Brainstorm Policy Recommendation ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนสู่รัฐบาล ดิจิทัล	1. ดร.รัชพล โปษยานนท์ 2. นางไอรดา เหลืองวิไล 3. นายชรินทร์ ธีรจิตตยากร 4. ดร.ศุภวรรณ ธาราโภาคกุล
ครั้งที่ 6 7 เม.ย. 66	13.30- 15.30 น.	Smart Government: รัฐบาลอัจฉริยะ	นายณพพร อัจฉริยวนิช อดีต เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศ ฟินแลนด์ และประเทศเอสโตเนีย ร่วมเสวนา นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล
	15.30- 17.30 น.		ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา สถาบัน เอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 7 21 เม.ย. 66	13.30- 17.30 น.	กฎหมายสำคัญเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	นายณัฐวรรณ สุขวงศ์ตระกูล อดีตกรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติการบริหารงานและ การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
ครั้งที่ 8 28 เม.ย. 66	13.30- 17.30 น.	Data-Driven Organization	รองศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบัน ไอเอ็มซี
ครั้งที่ 9 12 พ.ค. 66	13.30- 17.30 น.	- Generative AI - The Future of Technology Regulation	ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาและรักษาการรอง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 10 19 พ.ค. 66	13.30- 15.30 น.	Cyber Security for Digital Government CEO	ดร.ปริญญา หอมอเนก ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ ซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด
	15.30- 17.30 น.	แลกเปลี่ยนไขปัญหาหัวใจ การปฏิบัติตาม กฎหมาย PDPA	ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทย
ครั้งที่ 11 23-31 พ.ค. 66	กิจกรรมการศึกษาดูงานต่างประเทศ ศึกษาดูงานหน่วยงานรัฐ/ เอกชนที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านดิจิทัล ณ ณ ราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักรเดนมาร์ก		สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้าน ดิจิทัล (TDGA)
ครั้งที่ 12 2 มิ.ย. 66	13.30- 15.30 น.	ความท้าทายของการทำ Digital Transformation ในองค์กรขนาดใหญ่	ดร.วิโรท สันติประภพ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เสวนาร่วมกับ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สพร.
	15.30- 17.30 น.	Decoding Digital Leadership	นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพสามิต
ครั้งที่ 13 9 มิ.ย. 66	13.30- 15.30 น.	ถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงานสาธารณรัฐ เอสโตเนียและราชอาณาจักรสวีเดน และ การศึกษาดูงานหน่วยงานในประเทศ	นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สพร.
	15.30- 17.30 น.	Workshop 2: ทำโครงการกลุ่ม	
ครั้งที่ 14 16 มิ.ย. 66	13.30- 17.30 น.	Project Pitching	1. ดร.สุพจน์ ธิียรุจติ 2. ดร.รัชพล โปษยานนท์ 3. นางไอรดา เหลืองวิไล 4. นายชินรินทร์ ธีรฐิตยงกูร 5. ดร.ศุภวรรณ ชาราโกคากุล

วันที่	เวลา	หัวข้อ	วิทยากร
ครั้งที่ 15 23 มิ.ย. 66	13.30- 17.30 น.	Workshop 2: ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการจัดทำโครงการภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	1. นางไอรดา เหลืองวิไล 2. นายชินทร์ ธีรธิตยงกูร 3. ดร.ศุภวรรณ ชาราโกคากุล
ครั้งที่ 16 30 มิ.ย. 66	13.30- 20.00 น.	พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9	รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)

หมายเหตุ:

กำหนดการ และหัวข้อการฝึกอบรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

สถานที่จัดอบรม

ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ